
Fundur með Björgu Baldursdóttur 31.02.2017
Mætt: Örn, Stephane, Fanney, Þröstur, Björg, Sigríður Þrúður, Sverrir

Fundarefni, hvað á að gera með foreldrafélagið
Starfshæfni foreldrafélaga. Hvað er gert í Hörðuvalla og Salaskóla? Gjald til foreldrafélags, hækka af hverju. Fjöldi heimila og hvernig er hægt að
innheimta.

Björg er með hugmynd um að taka skilaboð til foreldra gegnum vídeó. Samskiptamátarnir, hvenrig er hægt að ná til fólks?

Smala saman bekkjarfulltrúum barnanna og taka hlutina áfram þaðan?

Halda fræðslufundi

Facebook Live kynning á foreldrafélaginu og hlutverki bekkjartengla, fá krakkana til að segja hvað bekkirnir eru að gera. Gera target auglýsingar, nota
facebook, mentor o.s.frv.

Efla félagið - Finna nýtt fólk.


